



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



นโยบาย

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ข่าวสด เดลินิวส์ hfocus)

-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว. สธ. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามนโยบายบัตรประชาชนใบเดียว ว่า มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงโครงการต่อไป คาด 1 สัปดาห์ข้างหน้าจะเห็นทิศทาง ซึ่งการใช้บัตรประชาชนเป็นการตัดวงจรการใช้ใบส่งตัว เพราะมีระบบเชื่อมโยงที่เอื้อต่อการเข้าถึงข้อมูลการรับบริการของผู้ป่วย ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลจะรู้ว่าผู้ป่วยแต่ละคนไปรับบริการที่ใดมาบ้าง จะช่วยลดปัญหาบริการเกินความจำเป็น หรือที่เรียกว่าขอปั้ง รพ.ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, BangkokInsight)

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชชาวี เลขานุการ สปสช. ขอให้ความมั่นใจแก่หน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ ที่เป็นนวัตกรรมช่วยเพิ่มความสะดวก ลดความแออัดใน รพ. ที่ขณะนี้สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับบริการได้แล้วใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส หัวใจสำคัญคือ การเชื่อมโยงข้อมูล จะดึงข้อมูลส่วนที่เบิกได้ออกมาดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายได้ทันที โดยเฉพาะหน่วยบริการภาคเอกชน สปสช.พร้อมจ่ายได้ภายใน 3 วัน

-สำหรับภาพรวมของการให้บริการวันแรก มีหน่วยบริการใน 4 จังหวัด เข้าร่วมให้บริการทั้งหมด 1,130 แห่ง และมีประชาชนรับบริการแล้ว 1,751 คน แยกเป็นแพร่ 1,545 คน เพชรบุรี 1,108 คน ร้อยเอ็ด 1,888 คน และนราธิวาส 1,091 คน รวมทั้งสิ้น 6,292 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า บอร์ด สปสช. ได้มีมติรับทราบแนวทางการจัดระบบบริการเพื่อดูแลคนไทยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในต่างประเทศผ่านระบบบริการการแพทย์ทางไกล" ผ่านแอปพลิเคชัน ได้ 4 แอปพลิเคชันที่ร่วมให้บริการกับ สปสช. ประกอบด้วย 1.แอป Saluber MD (ซาลูเบอร์ เอ็มดี) 2.แอป Clicknic (คลิกนิค) 3.แอป Mor dee (หมอดี) และ 4.แอป โททอลเล่เทเลเมด (Totale Telemed) เริ่ม 15 ม.ค.นี้ ส่วนการส่งยาไปจากประเทศไทยยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากติดขัดในด้านกฎหมาย ดังนั้นผู้ให้บริการ telemed ชี้นอจออกใบสรุปอาการและยาที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ป่วยที่ต้องไปพบบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศนั้นๆ เพื่อรับการดูแลต่อไป



สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

-เงื่อนไข โครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ หรือโครงการอัปเกรด 30 บาทรักษาทุกโรค สามารถใช้บัตรประชาชนต่อหน่วยบริการทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบจะดำเนินการดูแลตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยบริการ เมื่อรับบริการเสร็จระบบจะบันทึกประวัติการรับบริการโดยอัตโนมัติ ผู้ป่วยที่ต้องรับยา กรณีเป็นรพ.ที่มีโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน หรือส่งยาทางไปรษณีย์ แจ้งความประสงค์ได้ที่ห้องจ่ายยา กรณีที่มีการนัดหมายกับทางหน่วยบริการ ให้เข้ารับบริการตามนัดหมายเช่นเดิม กรณีเด็กแรกเกิดที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ใช้สูติบัตรพร้อมบัตรประชาชนของผู้ปกครอง กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินใช้สิทธิได้ทุกที่ และสามารถใช้บริการตามสถานพยาบาลอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นร้านยา ให้บริการดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ โดยปรึกษาเภสัชกรและรับยา สอบถามรายละเอียด โทร. 1330

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : ทวี ช่องวัน 31

- ติดตามการใช้บริการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ใน 4 จังหวัดนำร่อง พบประชาชนที่เป็นผู้ป่วยเดิม ได้รับความสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาทำใบส่งตัว แต่ผู้ป่วยใหม่ยังต้องกรอกประวัติแบบเดิม ส่วนที่นราธิวาสพบว่า ขั้นตอนการรักษานานเหมือนเดิม เพราะสถานบริการบางแห่งยังไม่มีเครื่องเสียบัตรประชาชน ผู้สื่อข่าวเสนอแนะว่าควรขยายเครื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมมากขึ้น และควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจหลักการว่า ไม่ได้หมายถึงให้ประชาชนใช้บัตรประชาชนและไปรักษาที่ไหนก็ได้ เพราะประชาชนจะไปใช้บริการเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ จะทำให้หมอ พยาบาล รับไม่ไหว ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยอาการไม่มากไปใช้บริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน คลินิก หรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการก่อน ถ้ามีอาการมากเกินศักยภาพ รพ.จะส่งตัวไป รพ.ใหญ่เอง โดยที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว และไม่ต้องกังวลหากโรงพยาบาลยังไม่มีเครื่องเสียบัตรเพราะมีระบบหลังบ้านเชื่อมโยงข้อมูล แต่ประชาชนต้องลงทะเบียนในแอปหมอพร้อม

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์กวนน้ำให้ใส เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- เห็นรัฐบาลเศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อยอดโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Kick off "30 บาท รักษาทุกที่" บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ เริ่มพร้อมกัน 4 จังหวัด จ.ร้อยเอ็ด จ.เพชรบุรี จ.แพร่ จ.นราธิวาส และภายในปี 2567 นี้ จะครอบคลุมทั้งประเทศ นับเป็นเรื่องนำยินดี น่าสนับสนุน เพราะเป็นการต่อยอดจากรัฐบาลชุดที่แล้ว เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- สปสช. ได้จัดช่องทางพิเศษเพื่อบริการประชาชนตามนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ โทร. 1330 แยกช่องทางให้บริการข้อมูล ช่วยเหลือสอบถามปัญหาการใช้สิทธิ ขั้นตอนการใช้บริการ สถานบริการที่เข้ารักษาได้ รายจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดนำร่อง ดังนี้ จ.แพร่ โทร. 1330 กด 61, ร้อยเอ็ด โทร. 1330 กด 67, เพชรบุรี โทร. 1330 กด 65 และนราธิวาส โทร. 1330 กด 612 ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการเอกชน 4 จังหวัด บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ได้ที่เว็บไซต์ สปสช.</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด บทบรรณาธิการข่าวสด</p> <p>- หลังเปิดโครงการ 30 บาทพลัส หรือบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ยกระดับการเข้าถึงการเข้ารับบริการด้านสุขภาพของประชาชน นำร่องเป็นเบื้องต้นใน 4 จังหวัดแล้ว เดือนมีนาคมจะขยายเพิ่มอีก 8 จังหวัดใน 8 เขตสุขภาพ ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการแพทย์และการเชื่อมต่อข้อมูล ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู นครราชสีมา อำนาจเจริญ และพังงา และตั้งเป้าว่าภายใน 1 ปีจะขยายเชื่อมโยงได้ทั่วทั้งประเทศ พิสูจน์แล้วว่าโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรครที่ต่อเนื่องมาตลอดกว่า 20 ปี สนองตอบการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชนได้ถ้วนหน้า ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุด จึงสมควรปรับปรุงยกระดับให้ครอบคลุมในทุกด้าน</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เพจ นิธิพัฒน์ เจียรกุล</p> <p>- โพสต์ แสดงความเห็นนโยบาย 30 บาท Pro ของพรรคแกนนำรัฐบาล ว่า การเชื่อมโยงข้อมูลทางการแพทย์พื้นฐานในสถานบริการเครือข่ายเดียวกัน เช่น สธ. และอปท. เป็นเรื่องที่สมควรทำอยู่แล้ว แต่ข้อมูลทางการแพทย์ที่ซับซ้อนและมีความเป็นส่วนตัวสูงของ รพ.ระดับอำเภอขึ้นไป น่าจะมีความยากลำบากและเสี่ยงต่อการรั่วไหล สำหรับการกระจายภาระการส่งจ่ายยาที่ไม่อันตรายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ซับซ้อน ไปยังหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ใกล้ภูมิลาเนาผู้ป่วย น่าจะช่วยลดความแออัดในสถานบริการของรัฐลงได้ส่วนหนึ่ง แต่การข้ามไปให้บริการตาม รพ.ขนาดใหญ่โดยไร้ข้อจำกัด คงทำให้เกิดการเผชิญหน้าของบุคลากรหน้างานกับประชาชนที่ต้องการใช้บริการ รวมทั้งความยุ่งยากในการเคลียร์ค่าใช้จ่ายระหว่าง รพ. ซึ่งสปสช.มีข้อเสนอจะมาตามจ่ายแบบเป็นครั้งๆ (per visit) รพ.คงปวดหัว เพราะเงินที่ได้รับอาจน้อยกว่าค่าใช้จ่ายจริงไปมาก เหมือนที่เป็นมาในอดีต ทั้งนี้ การแพทย์กำลังถูกดึงไปเป็นเครื่องมือประชานิยมของนักการเมือง แทนที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และการยกระดับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐให้ได้มาตรฐาน</p>	
<p> ถ่ายโอน รพ.สต.</p>	
<p>ประชุมบอร์ดระบบสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, hfocus, thecoverage, thereporters, ch7, fm91bkk, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ประชุมบอร์ดระบบสุขภาพปฐมภูมิ เห็นชอบให้ สป.สธ. และมท. รับข้อเสนอเชิงนโยบายจากงานวิจัยของ IHPP) และ สวรส.ไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยขณะนี้ถ่ายโอน 4,275 แห่งจากทั้งหมด 9,872 แห่ง ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิแค่ 23% สนับสนุนให้ท้องถิ่นและคกก.สุขภาพระดับพื้นที่เร่งพัฒนา รพ.สต.ในสังกัดให้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายฯ ตามมาตรา 30 พร้อมจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมรับทราบแผนดำเนินงานปฐมภูมิปี 2567 และนโยบายการแพทย์ปฐมภูมิ 3 โครงการสำคัญ คือ 1.โครงการตรวจเลือด รับยา Telemedicine ใกล้บ้าน 2.อำเภอสุขภาพดี และ 3.อสม.มีศักยภาพจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็น Smart อสม.</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ก๊อชชิปโหมกฝ่ายการเมือง</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชิปการเมือง</p> <p>- ชื่นชม น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โหมก สธ. ฝ่ายการเมือง รับบทบาทเป็นโทรโข่งโชว์ผลงาน พร้อมตอบโต้ประเด็นร้อนแทน รมว.ชลน่าน ไฟแรงสุดๆ หลังได้รับตำแหน่งก็ลุยงานเต็มสูบ สบายเก่งครบเครื่อง ใจเกินร้อย ขอดันเชียร์ให้ผลงานปังๆ</p>	
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 66 - 6 ม.ค. 2567 มีผู้ป่วยรักษาตัวในรพ. จำนวน 664 คน:เฉลี่ยรายวัน จำนวน 95 คน/วัน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย:เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 144 คน และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 89 คน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก. เติลนิวิสต์, สวท.91, tnews)</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ใช้หวัดใหญ่ ใช้เลือดออก และโนโรไวรัสยังสูงอยู่ ไวรัสโควิด 19 อยู่ในช่วงขาขึ้นแซงหน้าไวรัสหวัดใหญ่ ส่วนไวรัส hMPV และ RSV อยู่ในช่วงซาลง พร้อมแนะควรใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ เวลาอยู่ในที่มีผู้คนแออัด อากาศถ่ายเทไม่ดี และในสถานพยาบาล เพื่อลดการแพร่เชื้อและการรับเชื้อโรคไวรัสทางเดินหายใจทุกชนิด</p>	
<p>เตรียมวัคซีนใช้หวัดใหญ่ให้พื้นที่ท่องเที่ยว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thansettakij, newtv, bluechiphai, hfocus, สวท.91, อิศรา, thereporters, true, thaipbs, Radio-สวท., ทีวีช่อง TNN)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคหวัดใหญ่ในประเทศไทย ว่า มีแนวโน้มพบผู้ป่วยลดลง ตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 ธ.ค.66 พบผู้ป่วย 472,222 คน ผู้เสียชีวิต 29 คน สาเหตุจากเชื้อไวรัสหวัดใหญ่ชนิด A ส่วนใหญ่พบการระบาดในพื้นที่ที่เป็นเมืองใหญ่ ประชากรหนาแน่น ดังนั้นเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวและส่งเสริมให้การท่องเที่ยวปลอดภัย สธ.จึงได้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคหวัดใหญ่เพิ่มเติม 200,000 โดส ให้กับผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มผู้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น พนักงานขับรถแท็กซี่ พนักงานขับรถประจำทาง ผู้ให้บริการสถานที่พัก เช่น พนักงานโรงแรม โฮมสเตย์ อพาร์ทเมนท์ ผู้ประกอบการสถานบริการ เช่น ผับบาร์ คาราโอเกะ ร้านอาหาร นำร่องใน 31 จังหวัดนำร่องพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยและภัยสุขภาพ ครอบคลุมทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ</p>	
<p>คลินิกคุณภาพให้บริการผู้ป่วยหืด-ปอดอุดกั้นเรื้อรัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., ไทยโพสต์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, plewseengern, thaipr, bangkokbiznews, tnn, bugaboo, thaitabloid, hfocus, ch7, MCOT NEWS FM 100.5, Radio-สวท., สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง TNN)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาการบริหารนโยบายสุขภาพโดยเน้นคุณค่า สำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด ว่า ข้อมูล Health Data Center (HDC) สธ. พบว่า โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จากในปี 63 – 65 มีประมาณ 18,000 ราย แต่ในปี 66 พบสูงกว่า 20,000 ราย สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM2.5 สธ.จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาคลินิกคุณภาพ ให้บริการสุขภาพเชิงรุกถึงในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ลดความเสี่ยงอาการกำเริบรุนแรงจนต้องเข้าห้องฉุกเฉินหรือนอน รพ.</p>	
<p>ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, bangkokbiznews, Chiangmainews, Radio-สวท.)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ที่ผ่านมามารมอนามัยร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ผ่านโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพตั้งแต่ปี 62 สำหรับปี 67 ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบาย สธ. เรื่อง สถานชีวภิบาลในองค์กรพระพุทธศาสนา เพื่อรองรับการดูแลพระภิกษุสงฆ์สูงอายุหรือภิกษุอาพาธ ครอบคลุม แม่ชี สามเณร และประชาชนในชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก หรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระ อสว.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ยกระดับเป็นพระบริบาลภิกษุไข้ที่สามารถดูแลพระสงฆ์เจ็บป่วยให้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง ส่งต่อและเชื่อมโยงการรักษากับหน่วยบริการของ สธ. ปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องหลักพระธรรมวินัย และธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย เมื่อสัมผัสฝุ่น PM2.5 อย่างต่อเนื่อง ในปริมาณที่มากอาจส่งผลกระทบสะสมต่อสุขภาพ ที่สำคัญมีผลต่อโรกระบบหัวใจได้ ทางสถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม รพ.นพรัตน์ ราชธานี จัดทำคลินิกมลพิษออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินอาการจากการสัมผัสฝุ่น PM2.5 เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลตนเองเบื้องต้น ร่วมกับจัดทำระบบเทเลเมดิซีน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ที่บ้านตลอดเวลาการ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว</p>	
<p>บริการผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ด้วยกล้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thecoverage, thereporters)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อมีการพัฒนาการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่อง ทั้งภายในข้อและบริเวณกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นการผ่าตัดชนิดแผลเล็ก มีข้อดีคือ ช่วยลดความบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อในบริเวณที่ผ่าตัด การลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด และช่วยสงวนเนื้อเยื่อต่างๆ ไม่ให้ได้รับบาดเจ็บขณะผ่าตัดด้วย ซึ่งที่สถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน ได้ให้บริการส่องกล้องเพื่อรักษาโรค หรือการบาดเจ็บต่างๆ ที่มีพยาธิสภาพภายในข้อ เพื่อเย็บซ่อมหรือตัดเนื้อเยื่อส่วนที่บาดเจ็บหรืออักเสบออก รวมถึงมีการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผ้าตัดเสริมสร้างเส้นเอ็นต่าง ๆ ทดแทนส่วนที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ใช้เวลาในการรักษาตัวสั้น ลดการบาดเจ็บต่อเนื่องในบริเวณที่ผ้าตัด ลดความเจ็บปวดหลังผ้าตัดและขณะผ้าตัดด้วย</p>	
<p>อบรมการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Thailandplus) - ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารให้เป็นตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ในพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน สามารถนำไปถ่ายทอดสร้างความเข้มแข็งและรอบรู้ให้กับภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินงานกำกับดูแลความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร และคุ้มครองให้ประชาชนหรือผู้บริโภคได้รับอาหารที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อไป</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยนิวส์ - รพ.ราชวิถี2 (รังสิต) กรมการแพทย์ เผยกรณีโลกออนไลน์แชร์ข้อความเตือนภัย กินข้าวหอมมะลิตอนท้องว่างเสี่ยงน้ำตาลในเลือดสูง เป็นข้อมูลที่บิดเบือน ทั้งนี้ การทานอาหารจำพวกข้าวหรือกลุ่มคาร์โบไฮเดรต จะมีการเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ในกระบวนการย่อยอาหาร ดังนั้นหากทานในปริมาณมากก็จะมีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ ไม่ใช่เฉพาะการทานตอนท้องว่างเท่านั้น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, antifakenewscenter) - ออย. เผย กรณีมีการแชร์ข้อมูล เรื่องรับประทานไข่ทำให้แผลเป็นนูน เป็นข้อมูลที่เท็จ การรับประทานไข่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดแผลเป็นนูน โดยระหว่างเกิดบาดแผลจะสามารถรับประทานไข่ได้ในปริมาณที่เหมาะสม</p>	
<p>ชื่นชมทีมแพทย์ รพ.ขุนยวม-ศรีสังวาลย์ ช่วยหนูน้อย ได้รับพิษ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก) -เพจเฟซบุ๊ก Ramathibodi Posion Center รายงานเรื่องราวที่น่าชื่นชมการช่วยชีวิตเด็กน้อยอายุ 5 ปี มีอาการหมดสติ มีเลือดเป็นกรดรุนแรง หลังได้รับพิษไซยาไนด์ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ชื่นชมและขอบคุณทีมโรงพยาบาลขุนยวม และโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน ที่ช่วยเหลือประสานงานการส่งตัวผู้ป่วยเด็กที่หมดสติและมีเลือดเป็นกรดรุนแรงจากพิษไซยาไนด์จากน้ำยาล้างเครื่องเงิน เมื่อวันที่ 6 ม.ค.67 จนทำเด็กปลอดภัย ด้านเพจโรงพยาบาลขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ชื่นชมบุคลากรโรงพยาบาลขุนยวม 'แพทย์หญิงพณิพร มณีวัฒนพร' แพทย์ที่ดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารพิษไซยาไนด์ได้ทันเวลาและปลอดภัยรอดชีวิต โรงพยาบาลขุนยวม ขอขอบพระคุณศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ในภาวะฉุกเฉินสำหรับเคสนี้</p>	
<p>เสวนาการบริหารนโยบายสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ) - สธ.ร่วมกับ สปสช. เครือข่าย EACC และ GSK จัดการประชุมเสวนาในหัวข้อ "การบริหารนโยบายสุขภาพโดยเน้นคุณค่าสำหรับโรคปอดอุดกั้นและโรคหืด" เพื่อยกระดับระบบสาธารณสุขไทย โดยพัฒนากระบวนการบริหารจัดการคลินิกคุณภาพให้ประชาชนได้เข้าถึงการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี</p>	
<p>เตรียมจัดตั้ง รพ.จิตเวช จขต. สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ -นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกับ อบต.มะนังตายอ จ.นราธิวาส หรือเกี่ยวกับที่ดินสร้างรพ.จิตเวชฯ ในโครงการจัดตั้ง รพ.จิตเวชครบวงจรพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (One Stop Service Psychiatric Hospital Southern Border Province) ขนาด 200 เตียง ในที่ดินตรงข้าม อบต. มะนังตายอ โดยได้หารือ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตในเบื้องต้นแล้ว ตั้งเป้าเปิดบริการให้ได้ในปี 2572</p>	
<p>ลักลอบขนน้ำกระท่อม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, 77kaoded) - จนท.สสอ.สังขละ จ.สุรินทร์ พร้อมจนท.ตร. เข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งตามข้อร้องเรียน พบชายวัย 24 ปี พร้อมแฟนสาว ลักลอบขนน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอให้เด็กวัยรุ่นและคนในหมู่บ้าน จับกุมพร้อมแจ้งข้อหาจำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายยาต้มใบกระท่อมบรรจุขวดโดยผู้ผลิตไม่มีใบอนุญาต - จนท.ตร.สภ.เมืองเชียงราย เข้าตรวจสอบบ้านจำหน่ายเครื่องดื่มผสมน้ำกระท่อม ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย มีลูกค้าประมาณ 50 คน อายุต่ำสุดเพียง 14 ปี พบห้องเก็บวัตถุดิบและปรุงเครื่องดื่มใบกระท่อม น้ำกระท่อม น้ำหวานแต่งกลิ่น ยาแก้ไอและน้ำกัญชา จึงรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป - นทท.ที่พังกตามโรงแรมร้องเรียนว่ามีกรเปิดเพลงเสียงดัง และลักลอบแอบขายน้ำกระท่อม กัญชา ให้ นทท. บริเวณริมหาดจอตเทียน หลังสถานบันเทิงในพืทยาปิด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- จนท.สภ.เมืองตรัง ลงพื้นที่จับกุมผู้ค้ำน้ำกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญาตหลายราย ตั้งข้อกล่าวหาจำหน่ายอาหารที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนผสม โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ ผิด พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ม.6 ม.50 บางแห่งจำหน่ายใกล้สถานศึกษา ศาลสั่งปรับรายละ 3 พันบาท</p>	
<p>กังวลปรับลดภาษีแอลกอฮอล์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ lokwannee - นายธีระ วิชระปราณี ผอ.สนง.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ตามมติ ครม. ปรับลดภาษีแอลกอฮอล์บางประเภทเป็นของขวัญปีใหม่ เป็นเรื่องน่ากังวลในมุมมองสุขภาพ ขอเตือนให้รัฐบาลคำนึงซึ่งน้ำหนักให้ดี เพราะเป็นสินค้าเสพติด สร้างปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ถ้าควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะแอลกอฮอล์ แต่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า ยาเสพติด และต้องมีนโยบายให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อสินค้าของตนเองมากขึ้น</p>	